

คำกล่าวชื่นชม ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ มหาตมทพช  
ประจำปีการศึกษา 2552 รุ่นที่ 11  
ณ มหาวิทยาลัยมหาดไทย



ชื่อ-สกุล นายลัภย์ หนูประดิษฐ์

นายลัภย์ หนูประดิษฐ์ เป็นปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญ ในด้านการเกษตรและสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการติดตามพันธุ์ยาง จนเป็นผู้เชี่ยวชาญในการขายพันธุ์ยางพันธุ์ดีให้ชุมชน

นายลัภย์ หนูประดิษฐ์ มีแนวคิดว่าการอยู่ร่วมกันในท้องถิ่นหรือสังคมใด ต้องพัฒนาท้องถิ่นหรือสังคมนั้น ให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อให้ประชาชนในสังคมนั้นอยู่ดีกินดีและดำรงตนให้มีประโยชน์กับชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ให้มากที่สุด ผลงานที่ทำให้ นายลัภย์ หนูประดิษฐ์ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่

ปี พ.ศ.2520 จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคลองหหวะ โดยดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม นับเป็นกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มแรกของภาคใต้ และเป็นกลุ่มออมทรัพย์ที่มีหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ทั่วประเทศมาศึกษาดูงาน เพื่อนำแนวทางการดำเนินงานไปขยายผลอย่างมากมาย

ปี พ.ศ.2527 เป็นประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด และบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด จากประสบภาวะขาดทุนจนปลดดอกเบี้ยค้างชำระและมีกำไร 20 กว่าล้านบาท เน้นให้สมาชิกทุกคนมีการออมจนปัจจุบันมีทุนหมุนเวียน 700 กว่าล้านบาท มีสมาชิก 5,300 คน นอกจากนี้ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสงขลา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 จนถึงปัจจุบัน มีสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดสงขลา เป็นสมาชิก 20 สหกรณ์

ปี พ.ศ.2534 เดินทางไปร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ที่นครเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมัน และประเทศเบลเยียม เป็นเวลา 32 วัน

ปี พ.ศ.2534 ประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรีสังคม” จากมูลนิธิชาวบ้าน และมูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ปี พ.ศ.2536 โฉรางวัลนักรบสหกรณ์ดีเด่น (ภาคการเกษตร) เขต 9 จากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนารวมชน จากสถาบันราชภัฏสงขลา

ปี พ.ศ.2542 ได้รับพระราชทาน โล่เกียรติยศรางวัลอนุสรณ์ สงขลานครินทร์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปี พ.ศ.2542 ได้รับคัดเลือกเป็นครุภูมิปัญญาไทยจากสภาการศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ และโล่ประกาศเกียรติคุณปราชญ์ชาวบ้านผู้บริหารกลุ่มออมทรัพย์ด้วยภูมิปัญญา จากจังหวัดสงขลา

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาดไทย นายลัภย์ หนูประดิษฐ์ เป็นผู้นำในการประสานงานให้ชาวบ้านชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัย เข้าร่วมร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความสัมพันธ์

ร่วมกันหลายกิจกรรม และเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น รวมทั้ง เสนอแนวคิดต่าง ๆ ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้ทั้งสองส่วนอยู่ร่วมกันอย่าง “มหาวิทยาลัยเป็นของชุมชนและชุมชนเป็นของมหาวิทยาลัย”

นายถักย์ หนูประดิษฐ์  
วันเสาร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2553